

ไทยโพสต์

วันที่ ๑๑ เดือน มิ.ย. พ.ศ. ๕๗ ๒๕๖๑

เสริมศักยภาพประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันประเทศไทยมีการตื่นตัวกับการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกษตรกรลดการใช้

สารเคมีให้น้อยลง เพื่อลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่การทำเกษตรแบบยั่งยืน ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ทั้งนี้ ปัจจัยของการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น นับว่าเป็นงานหลักอีกงานหนึ่งที่กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการมาโดยตลอด โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมดิน การใช้วัตถุอินทรีย์ การใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม การกำจัดแมลงที่ถูกต้อง การลดปริมาณปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง การผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้

นายอภิชาติ จงสถกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ในปี 2558 ถือเป็นปีดินสากลซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ การจัดการกิจกรรม National world soil weeks การประชุม Sustainable Uses of Soil in Harmonise with Food Security การจัดทำพิพิธภัณฑ์ดินประจำภูมิภาค เป็นต้น รวมทั้ง กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรมาเป็นเวลา 25 ปี และ

ประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบของการจัดตั้งเครือข่ายเกษตรกร เรียกว่า "หมอดินอาสา" โดยเกษตรกรที่สนใจงานพัฒนาที่ดินและสมัครใจเป็นอาสาสมัครของกรมพัฒนาที่ดินพร้อมที่จะทำการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดินและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรทั่วไป ปัจจุบันมีจำนวนหมอดินอาสาทั่วประเทศจำนวน 82,000 คน



ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank /ADB) ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจด้านการเกษตร และการพัฒนาของประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิกโดยการสนับสนุนด้านเงินทุน รวมทั้ง การ

เพิ่มศักยภาพของบุคลากรและเกษตรกรที่ดำเนินงานด้านการเกษตรให้มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงปัญหาภาวะโลกร้อน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ สำหรับการสร้างวิทยากร และเครือข่ายเกษตรกร และหมอดินอาสาระดับนานาชาติ หลักสูตร Training of Master Trainers and Farmer Leaders for Climate Friendly Agriculture (CFA) ณ กรมพัฒนาที่ดิน ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9-19 มีนาคม 2558 โดยมีผู้เข้าอบรมจากประเทศในภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำโขง หรือ Implementing the Greater Maekong Sub-region (GMS) ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ และเกษตรกรผู้นำที่ส่งเสริมการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวนประเทศละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน (มณฑลยูนนานและกวางซี) และประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่ออบรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทำเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างวิทยากรในการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกร ในแต่ละประเทศ ตามเป้าหมาย 2,500 คน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีเนื้อหาในการส่งเสริมการเกษตรลดใช้สารเคมี เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหาร ส่งเสริมการจัดการชีวมวลต่างๆ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน โดยให้ความสำคัญกับการทำระบบเกษตรยั่งยืนและเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากเล็งเห็นว่าระบบการผลิตดังกล่าวมีศักยภาพ มีตลาดรองรับและผลผลิตราคาดี ปราศจาก

การใช้สารเคมี และเพื่อให้ประเทศใน GMS เป็นผู้นำและศูนย์กลางในการผลิตอาหารปลอดภัยของโลก ความร่วมมือดังกล่าว นับว่าเป็นการส่งเสริมให้แต่ละประเทศเห็นความสำคัญต่อการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดการตระหนักรู้ และการทำเกษตรแบบรับผิดชอบต่อมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินค้าที่ผลิตมากขึ้นเช่นกัน

